



ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2560

โกลว์ประกาศผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกของปี 2560 โดยมี Normalized Net Profit เท่ากับ 1.7 พันล้านบาท

- การซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้าแก๊สโค-วัน และโกลว์พลังงานระยะที่ 5 แล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด
- จัดหาเงินกู้จำนวน 3 พันล้านบาท¹ จากตลาดสินเชื่อระหว่างประเทศ

ผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกของปี 2560 มีดังนี้:

- รายได้รวม 12,136 ล้านบาท
- EBITDA (ไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน) จำนวน 3,773 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ จำนวน 1,898 ล้านบาท และ
- Normalized Net Profit (NNP)² จำนวน 1,713 ล้านบาท

EBITDA สำหรับไตรมาสแรกของปี 2560 ลดลงร้อยละ 24 ในขณะที่ NNP ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ผลประกอบการที่ลดลงเป็นผลมาจากช่วงเวลาของการหยุดซ่อมบำรุง

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า “ผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ลดลงเป็นผลกระทบจากช่วงเวลาของการหยุดซ่อมบำรุง โดยเราได้ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนในหน่วยการผลิตหลัก ได้แก่ โรงไฟฟ้าแก๊สโค-วัน, โกลว์พลังงานระยะที่ 5, และ โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ ซึ่งแล้วเสร็จเร็วกว่าที่กำหนดและบรรลุสถิติด้านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมจากการซ่อมบำรุงในครั้งนี้ โดยทั่วไปเราพึงพอใจมากกับผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี และเรายังมองเห็นถึงปริมาณความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้าน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง”

¹ เทียบเท่าจำนวน 3 พันล้านบาท (หลังจากแปลงค่าเงินเป็นสกุลไทยบาท)

² กำไรสุทธิก่อนรวมกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และไม่รวมรายการปรับปรุงบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่าการเงิน



จัดหาเงินกู้จำนวน 3 พันล้านบาทจากตลาดสินเชื่อบริหารประเทศ

นายปจวิธ พงษ์ศิริวาทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า “ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 เรายังไฟแนนซ์เงินกู้ของบริษัทที่ครบกำหนด โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้ใหม่อายุ 5 ปี จำนวน 3 พันล้านบาท เรามีความพึงพอใจมากกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการจัดหาเงินทุนครั้งนี้”

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมใกล้เคียง

ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.engie.com> และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-670-1500-1
Email: prapon@glow.co.th